



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. การแต่งกาย

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องสวมครุยปริญญา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

๑.๑ เสื้อ กางเกง กระโปรง สุกและชุดปกติขาว

ชาย ให้สวมชุดสูทสากลสีดำ สีกกรมท่าทรงสุภาพ ไม่มีกระดุมโลหะที่เสื้อ ทั้งเสื้อและกางเกงให้เป็นสีเดียวกัน ข้างในให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเทา กางเกงให้เป็นทรงกระบอก ไม่ใส่เอวต่ำ ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิสวมชุดปกติขาว ให้สวมชุดปกติขาว

กรณีนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว ให้สามารถสวมชุดปกติขาวและถือกระบี่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมให้ครบทุกกระบวนการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถสวมชุดปกติขาวได้

หญิง ระดับปริญญาตรีแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กัดกระดุมคอ กระโปรงสีดำหรือสีเทา ทรงตรงยาวเสมอเข่า ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีสิทธิสวมชุดปกติขาว ให้สวมชุดปกติขาว

๑.๒ รองเท้า

ชาย สวมรองเท้าน้ำหุ้มสันสีดำ ไม่มีโลหะ รองเท้าสีดำ ไม่สวมรองเท้าน้ำแก้วและปลายแหลม ไม่สวมรองเท้าผูกเชือก กรณีข้าราชการทหาร ดำรวจ ให้พิจารณาเป็นรายกรณีโดยคำนึงถึงความเหมาะสม

หญิง สวมรองเท้าคัชชูหนังสีดำ ส้นสูง ๑-๒ นิ้ว ไม่มีโลหะ ไม่สวมรองเท้าส้นเข็ม รองเท้าน้ำแก้วและรองเท้าสันดึก สวมถุงน่องสีเนื้อสูงเหนือเข่า

๑.๓ การจัดแต่งทรงผม

ชาย จัดแต่งทรงผมให้สุภาพ ไม่ทำสีผม ไม่ไว้หนวดเครา ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น

หญิง สีสผมต้องเป็นสีดำหรือสีธรรมชาติ ให้จัดแต่งทรงสุภาพ ผมยาวให้เกล้าหรือรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมวิกผม และไม่ติดเครื่องประดับบนศีรษะ

๑.๔ อื่นๆ

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีทุกชนิด ไม่สวมแว่นตาที่มีกรอบ หรือขาแว่นตาที่มีลวดลาย หรือสีฉูดฉาด ไม่ไว้เล็บยาและทาสีเล็บ ไม่ติดขนตาปลอมและไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด (ต่างหู แหวน กำไล นาฬิกาข้อมือ) ไม่นำทรัพย์สินต่าง ๆ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในหอประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบ จะไม่รับฝากทรัพย์สิน และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ โดยสิ้นเชิง ผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๒. การตรวจรายชื่อ

๒.๑ ในการฝึกซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรายงานตัว ณ จุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๒ ภายหลังจากรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ต้องเข้ารับการตรวจเครื่องแต่งกาย ณ จุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีที่ ผ่าน การตรวจเครื่องแต่งกายแล้วจะเข้าสู่กระบวนการตั้งแถวและยืนยื่นชื่อในแถวกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว หรือตรวจเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้หวัดใหญ่ มิฉะนั้น จะไม่มีรายชื่อในการเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด หรือหากตรวจการแต่งกาย ไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเช่นกัน

๓. การตั้งแถวก่อนเข้าหอประชุม

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องไปพร้อมกันที่จุดนัดหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อทำการตั้งแถวเดินเข้าสู่หอประชุม และก่อนเข้าหอประชุมต้องได้รับการตรวจสอบรายชื่อโดยการนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ส่วนราชการออกให้มาแสดงตนต่อคณะกรรมการ

๔. การเข้านั่งในหอประชุม

ก่อนเข้าหอประชุม ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะถูกตรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องตรวจสอบสถานะเพื่อยืนยันตัวตน หรืออื่นๆ โดยเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ที่นั่งในหอประชุม เมื่อนั่งประจำแถวหรือเก้าอี้แล้วต้องอยู่ในความสงบ หากเกิดกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นต้องลุกจากที่นั่ง ให้แจ้งต่อผู้ควบคุมแถว หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถลุกออกจากที่นั่งได้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้สละสิทธิ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์และคัดชื่อออกจากกรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

กรณีอื่นใดที่ไม่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ หรือดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเป็นรายกรณีร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ปฏิบัติหน้าที่

ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต